

Tự Nhận Dạng Chủng Tộc Và Dân Tộc Của Bản Thân

Một quy trình mới bắt đầu từ tháng 1 năm 2025 để người đóng thuế có thể chọn cung cấp thông tin về chủng tộc và dân tộc của họ cho Oregon Department of Revenue khi nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Đó là quy trình gì?

Tự nhận dạng là khi người đóng thuế chọn cung cấp thông tin về chủng tộc và dân tộc của bản thân cho Oregon Department of Revenue.

Để cung cấp thông tin, người đóng thuế sẽ điền vào một biểu mẫu riêng đi kèm với tờ khai thuế thu nhập của Oregon. Những người không cần nộp tờ khai thuế có thể điền vào biểu mẫu riêng trên Revenue Online.

Vì sao chúng tôi hỏi về chủng tộc và dân tộc?

Câu trả lời của quý vị cho các câu hỏi về chủng tộc và dân tộc sẽ giúp các nhà kinh tế và nhà nghiên cứu của tiểu bang phân tích sự bất bình đẳng trong chính sách thuế. Dữ liệu nghiên cứu đó sẽ được dùng cho các cuộc hội thoại về chính sách thuế hiện tại và tương lai.

Sự tham gia của người đóng thuế tại Oregon giữ vai trò quan trọng. Càng nhiều người đóng thuế chọn chia sẻ thông tin về chủng tộc và dân tộc của họ thì dữ liệu nghiên cứu càng chính xác.

Quý vị có quyền quyết định.

Quý vị có toàn quyền lựa chọn có trả lời câu hỏi về chủng tộc và dân tộc hay không. Đây là biểu mẫu tự nguyện. Quý vị không bắt buộc phải trả lời câu hỏi về chủng tộc và dân tộc.

Oregon Department of Revenue hy vọng quý vị sẽ trả lời những câu hỏi này để họ có thể phục vụ quý vị và tất cả người dân Oregon tốt hơn.

Oregon Department of Revenue bảo vệ quyền riêng tư của tôi bằng cách nào?

Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy an toàn khi trả lời các câu hỏi về chủng tộc và dân tộc. Thông tin của quý vị sẽ được bảo mật và bảo vệ nghiêm ngặt.

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của quý vị và chỉ những người có thẩm quyền mới truy cập được thông tin đó. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin của quý vị cho bất kỳ mục đích nào khác. Thông tin về chủng tộc và dân tộc của quý vị sẽ không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc số điện thoại.

Các chuyên gia về thuế và công ty phần mềm kê khai thuế sẽ không sử dụng thông tin của quý vị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc hỗ trợ quý vị nộp tờ khai thuế.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý vị với Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, IRS).

Quý vị có thể nhận miễn phí tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, chữ in cỡ lớn hơn, chữ nổi hoặc định dạng quý vị muốn sử dụng. Vui lòng liên hệ về địa chỉ dor.comms@dor.oregon.gov nếu quý vị có yêu cầu.